

# TỈNH ỦY THÁI BÌNH

\*

Số 387-CV/TU

V/v quán triệt, triển khai chỉ đạo của  
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2021

- Kính gửi:*
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
  - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh,
  - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 2862/MTTW-BTT, ngày 31/8/2021 của Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; đồng thời căn cứ vào các nội dung trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tổ chức rà soát, kịp thời bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2- Chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chính đồn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tại các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

3- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, tiếp tục xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản ở cơ sở; giải quyết kịp thời những điểm nóng, phức tạp trong cộng đồng dân cư.

4- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền; nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động để khơi dậy và phát huy hơn nữa nội lực, huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với Nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; làm nòng cốt trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các mô hình tự quản, giáo dục, hòa giải tại cộng đồng. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ sức đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình vận động “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch Covid-19”; không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

5- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- BTT Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

để báo cáo

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Tiến Thành**